

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ**

*Về việc chi trả chế độ miễn giảm học phí cho con thương binh theo Nghị định  
86/2015/NĐ-CP quá chậm và thiếu trách nhiệm*

Kính gửi: Thủ Tướng Chính phủ

Tôi tên là: Nguyễn Đình Ngọ

Sinh năm: 1954

Hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Bản thân tôi là thương binh hạng 3/4 - tỷ lệ thương tật 55%

Tôi viết đơn này xin phản ánh, kiến nghị như sau:

Tôi có con trai là cháu Nguyễn Đình Huy - sinh năm 1992, năm học 2014 - 2015 cháu theo học lớp chăn nuôi thú y khóa 38 ĐL hệ chính quy khóa học 2014 - 2016 tại Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Trường liên kết với Trường dạy nghề Đắc Lắc (Trường thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh quản lý). Theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP thì con trai tôi thuộc đối tượng được miễn học phí theo chế độ con thương binh theo quy định. Tuy nhiên, trong năm học 2014 - 2015 do có xác nhận của Nhà trường về việc đã thu học phí hàng tháng của học sinh và được Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên làm hồ sơ cấp bù học phí được miễn giảm theo quy định là 3.850.000đ.

Nhưng sang năm học 2015-2016, không biết lý do vì sao mà tôi làm hồ sơ để được cấp bù miễn giảm học phí theo quy định (có biên lai thu học phí của Nhà trường kèm theo) nhưng không được Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận và trả lời học phí do nhà trường chi trả theo quy định và còn làm công văn đề nghị UBND xã Cẩm Thành nơi tôi sinh sống truy thu số tiền đã cấp bù học phí trước đây sai quy định để nộp vào ngân sách Nhà nước, mặc dù con tôi nộp học phí có biên lai của Nhà trường thu học phí rõ ràng.

Từ đó đến nay tôi đã làm đơn gửi Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên, Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh, Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết chế độ miễn giảm

học phí cho con theo quy định, nhưng Nhà trường thì đổ cho Phòng Lao động, Phòng thi đỗ cho Nhà trường không biết cơ quan nào có trách nhiệm chi trả. Trường hợp trách nhiệm này thuộc Nhà trường cấp bù học phí thì Phòng lao động phải nghiên cứu văn bản và hướng dẫn cho tôi đến Nhà trường để được cấp bù đảng này đã chi trả còn đề nghị truy thu mặc dù con tôi chưa được nhà trường miễn giảm theo quy định.

Kính mong Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có liên quan có trách nhiệm chi trả chế độ miễn giảm học phí cho con tôi theo quy định hiện hành. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đình Ngọ